

ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

บัญชีข้อเสนอแนะ(ปีปัจจุบัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การตรวจราชการประเภทที่ ๓ : การตรวจราชการตามภารกิจ

องค์การสวนสัตว์ รวมจำนวน ๕ ข้อ

แบบฟอร์ม ๒

อสส.

(ประเภท ๓)

ตรวจราชการเขต / ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
ดำเนินการได้ จำนวน ๑ ข้อ				
๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน องค์การสวนสัตว์ (ชั่วคราว) กรุงเทพฯ	๑) ความร่วมมือในการดูแล เพาะและขยายพันธุ์สัตว์ป่าระหว่าง อสส. และ อส. ที่ผ่านมาทั้ง ๒ หน่วยงาน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ ดำเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี ซึ่ง อสส. ยินดีเข้าไปให้การสนับสนุน ดูแล เพาะ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าระหว่างคดี หรือ สิ้นสุดคดี เพื่อให้สัตว์ป่ารอดชีวิต และมี สุขภาพดีขึ้น หรือเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ดังเช่น กรณี สัตว์ป่า (ของกลาง) ค่างห้า สี และค่างกระหม่อมขาว ที่ได้รับการ ดูแลอยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬา ภรณ์ จ.ศรีสะเกษ อสส. จะให้การ สนับสนุนและดูแลร่วมกับสถานี เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าต่อไป	๑) อสส. และ อส. ประสานและ สร้างความร่วมมือกันในการเข้าไปดูแล สัตว์ป่าระหว่างคดี หรือสิ้นสุดคดี เพื่อให้สัตว์ป่ารอดชีวิตและมีสุขภาพดี ขึ้น หรือเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ทั้งนี้ ให้ พิจารณาดำเนินการในกรณีที่สำคัญก่อน เช่น กรณีสัตว์ป่า (ของกลาง) ค่างห้าสี และค่างกระหม่อมขาว ที่อยู่ในความ ดูแลของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ <u>ฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักอนุรักษ์และวิจัย</u> ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปตรวจรักษา และให้ คำแนะนำด้านการจัดการในการเลี้ยง ค่าง กระหม่อมขาว และค่างห้าสี ที่ทางกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ทำการตรวจยึด ของกลาง และนำมาเลี้ยงไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ ป่าจุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งสัตว์ได้แสดง อาการป่วย และเสียชีวิตในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน หลายตัว เมื่อระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๑) รายงานการตรวจรักษา และ ให้คำปรึกษาด้านการจัดการค่าง กระหม่อมขาว และ ค่างห้าสี ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑ ฉบับ (เอกสารแนบ ๓)

ตรวจราชการเขต / ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ ข้อ				
๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน องค์การสวนสัตว์ (ชั่วคราว) กรุงเทพฯ	๑) การจัดทำรายละเอียด โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จ.ปทุมธานี อสส. อยู่ระหว่างจัดทำ รายละเอียดโครงการก่อสร้าง สวนสัตว์แห่งใหม่ จ.ปทุมธานี เพื่อเสนอมายังกระทรวงฯ และ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้อง เสนอผ่านไปยังสำนักงานสภาพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้ ใ้ ความ เห็น ก่อ น เสน อ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อไป	<u>ให้ อสส. ดำเนินการ</u> ๑) ศึกษาขั้นตอนการเสนอขอรับการ สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง สวนสัตว์แห่งใหม่ จ.ปทุมธานี ให้ชัดเจน และจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของ แบบการก่อสร้างโครงการฯ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้า การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้การ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด และประสาน สป.ทส. (กยผ.) เพื่อ วางแผนเตรียมการร่วมกันต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ในคราวประชุมคณะกรรมการ อสส.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุม มีมติ ดังนี้ ๑) อนุมัติในหลักการ พิจารณาแนวคิด และ กรอบงบประมาณผังแม่บทเบื้องต้นสวนสัตว์แห่ง ใหม่ ๒) ให้บริษัทที่ปรึกษาฯ (PMC) ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการนำเสนอให้เป็นไปตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และศึกษา รูปแบบ วิธีการโครงการนำเสนอคณะรัฐมนตรีการ ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณโครงการฯ ๓) นำเสนอ Powerpoint Presentation ในการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างสวนสัตว์ แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานองค์การสวนสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ๔) ให้องค์การสวนสัตว์ฯ ดำเนินการให้เป็นไป ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการองค์การ สวนสัตว์	๑) รายงานการประชุม คณะกรรมการองค์การ สวนสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วาระที่ ๓.๒ หน้า ๓-๑๑ (เอกสารแนบ ๑)
๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน องค์การสวนสัตว์ (ชั่วคราว) กรุงเทพฯ	๒) การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ ป่าไม้ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ฯ ดังกล่าว กำลังจะหมดอายุในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันที่ตั้งสวนสัตว์ เปิดเขาเขียวถูกประกาศเป็นพื้นที่เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าเขาเขียว เขาชมภู) อยู่ในความดูแล ของ อส. ซึ่ง อสส. ต้องดำเนินการขอ	๒) เร่งรัดดำเนินการขอเพิกถอน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว เขา ชมภู ให้แล้วเสร็จก่อน ดำเนินการขอ อนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อ ประกอบกิจการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวให้ ถูกต้องตามระเบียบ และแล้วเสร็จก่อน จะหมดอายุการอนุญาตฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้ประสานหน่วยงาน อส. หรือ ปม. ในพื้นที่ เพื่อขอรับการ สนับสนุนนายช่างรังวัดมาสำรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) ๑) สวน สัตว์เปิดเขาเขียว ได้ ดำเนิน การ ประสานงานไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว เขาชมภู ในการขอความร่วมมือสำรวจและ ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ ขอใช้ประโยชน์ในกิจการ โดยทางเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมการสำรวจแนว เขต โดยใช้ระบบ GPS เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ หลังการสำรวจเสร็จสิ้น ปรากฏสวนสัตว์ เปิดเขาเขียวมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการดำเนิน	๑) รูปภาพการร่วมสำรวจพื้นที่ ระหว่างเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิด เขาเขียว และเจ้าหน้าที่รักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู ๒) ภาพถ่ายทางอากาศแนว เขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ของ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน

ตรวจราชการเขต / ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
	เพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ก่อน จากนั้น จึงจะดำเนินการใน ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้ จากกรมป่าไม้ ต่อไป	ตรวจสอบพื้นที่ใช้ประโยชน์สวนสัตว์ เปิดเขาเขียว ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ	กิจการจำนวนรวม ๔,๕๑๙ ไร่ ๒) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอให้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ ออกหนังสือเพื่อยืนยันแนวเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๓) หลังจากได้รับหนังสือเพื่อขอเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต่อไป	๔,๕๑๙ ไร่ (เอกสารแนบ ๒)
๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน องค์การสวนสัตว์ (ชั่วคราว) กรุงเทพฯ		๓) ให้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว นำขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างท่องเที่ยวในสวนสัตว์กลับออกนอกบริเวณสวนสัตว์ด้วย เพื่อลดงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ทุกแห่งทั่วประเทศ ให้กำหนดมาตรการควบคุมดูแลขยะมูลฝอยที่เกิดจากการประกอบกิจการร้านค้าเป็นเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการด้วย	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) ๑) สวนสัตว์ทั้ง ๖ แห่ง มีกิจกรรมการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์สอดแทรกความรู้ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณรอบสวนสัตว์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์/facebook ของสวนสัตว์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบและมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกตามประเภทของขยะ รวมถึงขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยว นำขยะที่เกิดขึ้นระหว่างท่องเที่ยวในสวนสัตว์ กลับออกนอกบริเวณสวนสัตว์เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นภายในสวนสัตว์ ๒) ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประกาศนโยบาย “Zoo say no” ห้ามนำโฟมเข้ามาในบริเวณพื้นที่สวนสัตว์ และห้ามร้านค้าและผู้ประกอบการในสวนสัตว์ใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีการกำหนดมาตรการและขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าทั้งภายในและบริเวณรอบสวนสัตว์ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและปริมาณขยะ	๑) ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์สอดแทรกความรู้ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณรอบสวนสัตว์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook ของสวนสัตว์ในสังกัด อสส. รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ๒) นโยบาย “Zoo say no” ห้ามนำโฟมเข้ามาในบริเวณพื้นที่สวนสัตว์ และห้ามร้านค้าและผู้ประกอบการในสวนสัตว์ใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ๓) กำหนดมาตรการและขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าทั้งภายในและบริเวณรอบสวนสัตว์ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการ

ตรวจราชการเขต / ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
			ที่จะเกิดขึ้นภายในสวนสัตว์	ใช้ถุงพลาสติกและปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นภายในสวนสัตว์ (เอกสารแนบ ๔)
๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน องค์การสวนสัตว์ (ชั่วคราว) กรุงเทพฯ		๔) การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ปลูกในสวนสัตว์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของสถานที่ตั้งสวนสัตว์ เช่น ความสูงจากระดับน้ำทะเลมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ในระยะยาวของต้นไม้ ลักษณะทางธรณีสัณฐานของพื้นที่ (ดิน) ที่มีความเหมาะสมกับชนิดพันธุ์ไม้ ซึ่งในอนาคตต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และจุดขายให้แก่สวนสัตว์ได้	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบทุกแห่ง โดยดำเนินการได้ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานบาทลี คือ สวนสไตล์บาทลีร่วมสมัย โดยรายละเอียดในการออกแบบ (Concept Plan) เพื่อให้สะอาด สวยงาม ง่ายต่อการดูแลรักษา และตอบสนองความต้องการในการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็นสถานที่สำหรับรองรับการพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนสัตว์ รองรับกิจกรรมต่างๆของสวนสัตว์ และอีกด้วย สวนสัตว์ขอนแก่น ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ดำเนินการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในสวนสัตว์ ขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และจุดขายให้แก่สวนสัตว์ ซึ่งพิจารณาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของสวนสัตว์ ดังนี้ ไทร,กร่าง, จามจุรี,หางนกยูงฝรั่ง,อินทนิลตะแบก,ราชพฤกษ์, อินทผลัม,หมากเขียวสาละลังกา และจันทน์ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเต็งรัง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกรวด ชัน มีสีแดง ลักษณะพื้นที่เป็นป่าค่อนข้างโล่ง ต้นไม้ขึ้นห่างๆ ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน เพื่อเสริมสภาพป่า และอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น สะเดา ช้เหล็ก กระพี้จั่น และเตื่อยไก่ ทั้งหมดจำนวน ๕๐๐ ต้น	๑) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานบาทลี (เอกสารแนบ ๕) ๒) สวนสัตว์ขอนแก่น -ภาพประกอบการดำเนินงาน ปลูกต้นไม้ภายใน โครงการ (เอกสารแนบ ๖) ๓) โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ -ภาพประกอบการดำเนินงาน ปลูกต้นไม้ (เอกสารแนบ ๗) ๔) สวนสัตว์อุบลราชธานี -ภาพประกอบการจัด กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๘)

ตรวจราชการเขต / ว.ต.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
			<p>สวนสัตว์อุบลราชธานี ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณเส้นทางไป อาคารสัมมนาตงฟ้าห่วน จำนวน ๑ ไร่ เพื่อเป็นการ สร้างป่า สร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่ ให้มีความ กลมกลืนกับธรรมชาติของสภาพแวดล้อม ใน อนาคตต้นไม้ที่ปลูก สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวได้ ต่อไป โดยพันธุ์ไม้ที่ นำมาปลูกเป็นพันธุ์ไม้ทนต่อสภาพแวดล้อมของภูมิ ประเทศของ จ. อุบลราชธานี เช่น ต้นชะมวง ต้นคูณ,ต้นตีนแดง,ต้นตะเคียนทอง และ ต้นทองอุไร เป็นต้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ สวนสัตว์ ดังนี้</p> <p>สวนสัตว์เชียงใหม่ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ดำเนินการ หาข้อมูลพันธุ์ไม้ที่จะนำมาปลูกเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ธรรมชาติและจุดขายพร้อมทั้งให้เหมาะกับสภาพ ที่ตั้งของสวนสัตว์เชียงใหม่ และงบประมาณที่จะ ดำเนินการในระยะต่อไป</p> <p>สวนสัตว์นครราชสีมา ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อยู่ในระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา ในจุดที่โล่งแจ้ง และจุดที่ต้องการให้ร่มเงา แก่นักท่องเที่ยว โดยการใช้นิคมของพันธุ์ต้นไม้ ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศของ จ. นครราชสีมา เช่น ต้นไม้ที่ให้ร่มเงากว้าง เช่น ไทรใบต่าง ไทรใบเล็ก ฯลฯ และต้นไม้ตระกูลปาล์ม ต่างๆ ซึ่งเมื่อต้นไม้มดั่งกล่าวโตและแผ่กิ่งก้านสาขา คลุมพื้นที่ก็จะเป็นจุดที่ได้รับความสนใจจาก นักท่องเที่ยวที่เข้ามาถ่ายภาพได้อีกจุดหนึ่งในสวน</p>	

ตรวจราชการเขต / ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
			<p>สัตว์นครราชสีมา</p> <p>สวนสัตว์สงขลา ฝายพัฒนาสวนสัตว์ อยู่ในระหว่างการสำรวจพันธุ์ไม้ต่าง แต่ด้วยพื้นที่สวนสัตว์สงขลา เป็นลักษณะภูเขาหินปูน การปลูกพันธุ์ไม้ ภายในพื้นที่ จึงปลูกพันธุ์ไม้ประเภทสากล เช่น ต้นยางนา ต้นราชพฤกษ์ ต้นตะเคียน ต้นประดู่ ต้นตะแบก ต้นสัก ฯลฯ ซึ่งต้นไม้ดังกล่าว ทางสวนสัตว์ ปลูกเพื่อเป็นการสร้างป่า สร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่ ให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติของสภาพแวดล้อม ในอนาคตต้นไม้ที่ปลูก สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวได้ต่อไป</p>	

การวิเคราะห์และจำแนก ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓)
 บัญชีข้อเสนอแนะ(ปีปัจจุบัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 การตรวจราชการประเภทที่ ๓: การตรวจราชการตามภารกิจ
 องค์การสวนสัตว์ (อสส.)

เขตตรวจ / ว.ด.ป. /จังหวัด	สรุป ปัญหาอุปสรรค	สรุป ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	(ร่าง) จุดเน้นการตรวจราชการ ปี 2563
14 มิ.ย.62 ณ จ.ขอนแก่น	อสส. ขอนแก่น ไม่มีแผนแม่บทการพัฒนาสวนสัตว์ขอนแก่นในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว	1. อสส. ควรเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสวนสัตว์ขอนแก่นในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึง การวางแผนภูมิทัศน์(Landscape planning) บนพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อให้สวนสัตว์ขอนแก่นมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ สวนสัตว์ขอนแก่น กำหนดการประชุมจัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานและทบทวนแผนปฏิบัติการของสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เชื้อนอุบลรัตน์ เพื่อนำเสนอไปยังองค์การสวนสัตว์ต่อไป	<u>ประเด็นตรวจติดตามต่อเนื่อง</u> ติดตามความก้าวหน้ากาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสวนสัตว์ขอนแก่นในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
	ถนนเข้าสวนสัตว์ขอนแก่นมีความกว้างไม่เพียงพอในการสัญจรของนักท่องเที่ยว	2. อสส. ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอขยายถนนเข้าสวนสัตว์ขอนแก่นให้มีความกว้างมากขึ้น เพื่อให้รถบัสนักท่องเที่ยว รถยนต์โดยสาร หรือรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางเข้ามายังสวนสัตว์ขอนแก่นได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนอาสาผดุง (ด้านหลังสถานีรถไฟเขาสวนกวาง) และ ๒. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวนคีรีเขต บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ ต.เขาสวนกวาง ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานของทางจังหวัด	<u>ประเด็นตรวจติดตามต่อเนื่อง</u> ติดตามความก้าวหน้าการขยายถนนทางเข้าสวนสัตว์ ขอนแก่นที่ดำเนินงานของจังหวัด จำนวน 2 โครงการ

เขตตรวจ / ว.ด.ป. /จังหวัด	สรุป ปัญหาอุปสรรค	สรุป ข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	(ร่าง) จุดเน้นการตรวจราชการ ปี 2563
			<p>สวนสัตว์ขอนแก่น และได้ประสานขอข้อมูลขยายถนนทางเข้าสวนสัตว์ โดยทางสำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จำนวน ๑ โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % ได้แก่โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวนคีรีเขต บ้านหนองตะนา หมู่ที่ ๙ ต.เขาสวนกวาง</p>	
	<p>การรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสวนสัตว์ขอนแก่น ควรให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>3. ให้ อสส. รักษาความสะอาดและความปลอดภัยภายในสวนสัตว์ ขอนแก่นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะบริเวณกิจกรรมสวนน้ำที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของพื้นที่บริเวณโดยรอบสระน้ำ เช่น ร่องระบายน้ำ ควรปรับปรุงให้มีคิซิด และให้สามารถรองรับน้ำที่ต้องการระบายได้ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสกปรกไหลลงสระน้ำ รวมทั้ง ต้องดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้มีแผนการตรวจเช็คความปลอดภัยภายในสวนน้ำ ดังนี้ (๑) ตรวจเช็คความปลอดภัยเครื่องเล่น Water play ground (2) ตรวจเช็คความปลอดภัยและความสะดวกสบายน้ำ (3) ตรวจเช็คความปลอดภัยเครื่องเล่นสไลด์เดอร์ (4) ตรวจเช็คความปลอดภัยพื้นทางเดิน (5) ตารางการบันทึกค่าน้ำและการใช้สารเคมี</p>	-
		<p>4. อสส. ควรกำหนดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการให้เป็นระเบียบ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้กำหนดการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยว ดังนี้ (1) อาคารให้บริการนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ</p>	-

เขตตรวจ / ว.ด.ป. /จังหวัด	สรุป ปัญหาอุปสรรค	สรุป ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	(ร่าง) จุดเน้นการตรวจราชการ ปี 2563
		<p>เรียบร้อย รวมทั้ง ให้จัดทำหลุมขยะเปียกที่เกิดจากเศษอาหารและคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป</p>	<p>นำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ รับประทานอาหารภายในตัวอาคาร ให้บริการแบบถาดหลุม (2) ได้รับอนุมัติก่อสร้างศูนย์อาหารหลังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว (๓)อาคารศูนย์อาหารของโครงการบริหารจัดการสวนน้ำสนทนาและการท่องเที่ยว</p>	
		<p>5. ให้ อสส.เน้นการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ในทุกช่องทางและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงและส่งต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ สวนสัตว์ขอนแก่น มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ และยูทูป</p>	-
		<p>6. ให้ อสส. เลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาปลูกภายในสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อให้พันธุ์ไม้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และควรเลือกปลูกต้นไม้ในแปลงพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีดอกสีสวยงาม เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งใช้พันธุ์ไม้ดอกที่มีการเจริญเติบโตได้ภายในพื้นที่ และนำมาตกแต่งให้เกิดความสีสัน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก</p>	-

เขตตรวจ / ว.ด.ป. /จังหวัด	สรุป ปัญหาอุปสรรค	สรุป ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	(ร่าง) จุดเน้นการตรวจราชการ ปี 2563
		<p>7. ให้ อสส. ประสาน สทภ.4 (ขอนแก่น) เข้ามาศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และการขุดลอกบ่อน้ำที่อยู่ในปัจจุบัน</p>	<p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>สวนสัตว์ขอนแก่นได้การจัดทำ โครงการแบบย่อ (Project Brief) ในประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการเรียนรู้ (สวนสัตว์ขอนแก่น) โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานของจังหวัด</p>	<p><u>ประเด็นตรวจติดตามต่อเนื่อง</u></p> <p>ติดตามความก้าวหน้าการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการดำเนินงาน กรณีได้รับงบประมาณ</p>